

เดิหน้ารื้อระเบียบจรรยาบรรณครู

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2562

**ประธานกมว.เดิหน้ารื้อระเบียบจรรยาบรรณครู ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
คาดเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้**

วันนี้ (7 ก.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ครูสภา
เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการประกาศครุฑีเดนของครูสภา 5 ประเภท
ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ การประกาศครุฑีเดนปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการระบุไว้ในประกาศว่า ครูสภามีสิทธิเพิกถอนรางวัล
กรณีครูหรือผู้ได้รับรางวัลทำความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาบททวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ไปด้วย โดยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณไปดูรายละเอียด เพื่อกำหนดการลงโทษให้เป็นมาตรฐาน เช่น
เดิมกรณีอนุจารย์มีโทษพักไชหรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่จริง ๆ แล้วไม่ควรมีโทษแค่พักไช แต่ควรเพิกถอนเท่านั้น
อีกทั้งการให้คณะกรรมการพิจารณาโทษได้ 2 ทางก็อาจเป็นการเปิดทางให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เป็นต้น
ทั้งนี้เชื่อว่าคณะกรรมการจะสรุปรายละเอียดได้ภายในเดือนสิงหาคม เพื่อนำเสนอในที่ประชุม กมว.
ถาผ่านจะนำเขาที่ประชุมครูสภา จากนั้นจะเสนอ ร.มว.ศีกษาธิการ ออกประกาศครูสภาต่อไป

“เรื่องจรรยาบรรณต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
โดยขณะนี้หลายประเด็นที่ปรับเสร็จแล้ว แต่ยังลงนามไม่ได้ เพราะเปลี่ยนรัฐมนตรี
ซึ่งยอมรับว่าช่วงนี้งานสะดุดบ้าง เพราะไม่มีรัฐมนตรีจึงยังไม่มีการประชุมกรรมการครูสภา
จึงยังไม่สามารถลงนามอะไรได้ แต่ยืนยันว่าอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน” รศ.ดร.เอกชัยกล่าวและว่า
อย่างไรก็ตามกรณีครูที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วจะกลับมาขอใบอนุญาตใหม่ได้หรือไม่
ประเด็นนี้ในระเบียบกำหนดไว้ว่า ผู้ที่ถูกเพิกถอน 5 ปีแล้วมีสิทธิกลับมาขอใหม่ได้
แต่ต่อไปจะมีการบันทึกไว้ว่าถาถูกเพิกถอนด้วยคดีอะไร กมว.มีสิทธิพิจารณาไม่ออกให้ก็ได้ สรุปคือเมื่อครบ 5
ปีมีสิทธิกลับมาขอใบอนุญาตได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อขอแล้วจะต้องได้ เพราะ
กมว.จะพิจารณาจากประวัติด้วย ถามีประวัติความผิดร้ายแรง เช่น อนุจารย์ ข่มขืน ยาเสพติด ไม่ออกให้แน่นอน
เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ควรเป็นครู

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562](#)